



คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะนิติศาสตร์ เข้าสวัสดีปีใหม่อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะนิติศาสตร์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ไยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรได้เข้าพบและมอบของขวัญปีใหม่แก่ รศ.น.พ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563 โดยท่านอธิการบดีได้กล่าวขอบคุณและให้พรปีใหม่ เพื่อส่งมอบความสุขให้แก่ชาวคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น



คณบดี มอบของที่ระลึกสวัสดีปีใหม่ผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะ
เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ไยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์วรัญญู ไซชา หัวหน้าสำนักงานคณบดี มอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ให้กับที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะ

คณะนิติฯ มข. ต้นแบบการขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนศึกษาจากองค์ความรู้สู่การปฏิบัติ

วันที่ 13 มกราคม 2563 อาจารย์ดารณี ราชภูเขียว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการบริหารเครื่อง่ายทางวิชาการ ในฐานะคณะกรรมการศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมมอบ “หลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย” และ “คู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาสำหรับการศึกษาระดับพื้นฐาน” และเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการเรื่อง “การเผยแพร่และการขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนศึกษา (Human Rights Education) ในสังคมไทย” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมี นายวิญญู เรืองงาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการสัมมนา ณ โรงแรมเซ็นทารา นายเขื่อนทาวเวอร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

โดยอาจารย์ดารณี ราชภูเขียว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการบริหารเครื่อง่ายทางวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้แทนในการมอบในครั้งนี้ได้เผยว่า ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ขับเคลื่อนโครงการงานด้านสิทธิมนุษยชนมาโดยตลอดอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะในเรื่องด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา ได้มีการผลักดันให้สิทธิมนุษยชนศึกษาได้รับการพัฒนาเป็นรายวิชาศึกษาทั่วไปสำหรับนักศึกษาทุกคณะในมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมถึงเป็นรายวิชาเฉพาะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและสาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ ได้แก่ วิชาสิทธิขั้นพื้นฐานและประชาสังคม วิชากฎหมายสิทธิมนุษยชน วิชาสิทธิและหน้าที่พลเมือง เป็นต้น โดยได้นำ “คู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาสำหรับการศึกษาระดับพื้นฐาน” ซึ่งจัดทำโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมาทดลองใช้ในการจัดการเรียนรู้ทั้งในรายวิชาและในกิจกรรมกระบวนกรของกลุ่มนักศึกษาศาสตราจารย์ ซึ่งได้นำกิจกรรมตามคู่มือฯ ดังกล่าวมาออกแบบและประยุกต์ใช้กับการรณรงค์สิทธิมนุษยชนใน โครงการห้องเรียนสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ซึ่งมีโรงเรียนเครือข่ายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งสิ้น 15 โรงเรียน โดยจัดการเผยแพร่และสร้างความตระหนักถึงประเด็น “การหยุดการกลั่นแกล้ง” (stop bullying) เป็นการพัฒนานักศึกษาในทักษะด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และสร้างพื้นที่การเรียนรู้ในและนอกสถานที่ให้แก่นักศึกษา รวมถึงเป็นการบริการวิชาการแก่ชุมชนเครือข่าย สร้างพื้นที่กลางในการส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ และได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นและออกแบบการแก้ไขปัญหาเพื่อหาข้อเสนอแนะ และผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปพิจารณาแก้ไขปัญหาต่อไป



ปีใหม่ ปิ่นนำใจเพื่อสังคม
คณะนิติศาสตร์ นำโดยอาจารย์กชพร มุสิกบุญเลิศ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา จัดกิจกรรมปีใหม่ ปิ่นนำใจเพื่อสังคม โดยได้นำสิ่งของไปบริจาคให้กับสำนักงานมูลนิธิโรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อส่งมอบให้กับผู้ป่วยต่อไป



เติมพลังความมุ่งมั่นสร้าง “จิตสาธารณะ” เสริมนิติทัศนะรับใช้สังคม ค่ายนิติศาสตร์สู่ชุมชนครั้งที่ 8
คณะนิติศาสตร์ ร่วมกับ สโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ และศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดค่ายนิติศาสตร์สู่ชุมชน ครั้งที่ 8 ที่โรงเรียนวิจิตรชีวิต วิจิตรชุมชน บริการวิชาการด้านกฎหมายและความยุติธรรมทางสังคม (Social Justice) พร้อมเสริมนิติทัศนะรับใช้สังคมให้นักกฎหมายรุ่นใหม่ วันที่ 20 – 24 ธันวาคม 2562 คณะนิติศาสตร์ ร่วมกับ สโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ และศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดำเนินโครงการค่ายนิติศาสตร์สู่ชุมชน ครั้งที่ 8 ณ โรงเรียนบ้านแดง อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น เพื่อให้บริการชุมชนด้านกฎหมาย และให้นักศึกษาเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ชุมชนธรรมเนียมประเพณีในชุมชน และเป็นทางส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้การทำงานร่วมกันอันจะส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างระหว่างนักศึกษาด้วยกันเอง พร้อมบริการจิตสาธารณะร่วมกันพัฒนาพื้นที่โรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ รวมถึงศึกษาปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนแห่งนี้และหาแนวทางแก้ไข พร้อมสร้างนวัตกรรมทางสังคมด้านกฎหมายและงานยุติธรรม (Law and Social Justice Innovation) โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ร่วมออกเยี่ยมค่ายและดูแลนักศึกษาตลอดโครงการ ในการทำกิจกรรมออกค่ายในครั้งนี้ นักศึกษาได้ช่วยกันบูรณาการและจัดกิจกรรม คือ ทาสีอาคารเรียน ทาสีรั้วโรงเรียน ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนที่เป็นแหล่งสร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่เป็นอนาคตของชาติ เพื่อเป็นการสร้างจิตอาสาและจิตสาธารณะให้นักศึกษา นอกจากนี้ในแต่ละวันนักศึกษาได้แบ่งกลุ่มพักกับคนในชุมชนในแต่ละหลังคาเรือนหรือที่ในค่ายนี้เรียกว่า “บ้านพ่ออ้อมแม่อ้อม” เพื่อได้ทำความรู้จักคุ้นเคยกับคนในชุมชนมากยิ่งขึ้น รวมถึงการได้เรียนรู้สภาพสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างนักศึกษาและชาวบ้าน กิจกรรมส่งเสริมสิทธิมนุษยชนร่วมกับเด็กและเยาวชน เพื่อเสริมทักษะความเป็นผู้นำในการทำงาน ร่วมกันกับผู้อื่น ทักษะการวางแผนและการแก้ไขปัญหา ถือเป็นการสร้างชุมชนนักกฎหมายและเครือข่ายภาคประชาสังคม ที่คณะได้ทำหน้าที่เป็นบทบาทการเป็นสะพานเชื่อมองค์ความรู้ (Co-Creation) ระหว่างนักศึกษาและชุมชนในการถ่ายทอดองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นและความรู้ทางวิชาการ ผ่านความจริงของสภาพสังคม พร้อมเสริมทักษะที่จำเป็น (Non-Technical Skill) สำหรับการประกอบวิชาชีพกฎหมายในศตวรรษที่ 21 อีกด้วย